

SEA Games 31

Quốc tế ấn tượng về không khí bóng đá ở sân Thiên Trường

(vietnamplus.vn) Không chỉ giới truyền thông, các cổ động viên Đông Nam Á cũng dành những lời tán thưởng...

30.000 cổ động viên có mặt ở sân Thiên Trường tối nay. Đây là kỷ lục mới về trận đấu có nhiều khán giả nhất tại một sân vận động trung lập trong lịch sử SEA Games".

Thái Lan là đội thất bại trong ngày ra quân ở nội dung bóng đá nam tại SEA Games 31 nhưng ngay đến truyền thông Thái Lan cũng phải dành lời khen cho bầu không khí cuồng nhiệt.



Cổ động viên trên khán đài nhiệt tình cổ vũ cho đội U23 Lào.

nhiệt đến mê mẩn ở sân Thiên Trường.

Tờ Siam Sport của "Xứ Chùa Vàng" ca ngợi: "Loạt trận đấu tiên vòng bảng bóng đá nam SEA Games diễn ra thật mãn nhãn. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cổ vũ vang dội cả sân vận động Thiên Trường".

Trong khi đó, báo chí Malaysia cho rằng: "Có thể nói cổ động viên Việt Nam đã tiếp thêm sức mạnh cho U23 Malaysia, tiếp thêm động lực tinh thần để Malaysia hướng đến việc giành quyền vào vòng sau".

Trang fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá Lào cũng đăng tải hình ảnh cổ động viên Việt Nam, kèm theo những dòng cảm ơn về sự khích lệ của người hâm mộ Việt Nam dành cho các cầu thủ Lào trong trận đấu với đội tuyển Singapore.

Còn U23 Singapore cũng cảm thấy phấn khích khi họ được thi đấu giữa một sân vận động đầy ắp khán giả - điều mà các đội tuyển Singapore hiếm khi được chứng kiến khi đi ở

nước ngoài, trên những sân trung lập.

Không chỉ giới truyền thông, các cổ động viên Đông Nam Á cũng dành những lời tán thưởng khưng cảnh sôi động trên sân vận động Thiên Trường trong ngày mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31. Nhiều người ca ngợi tinh yêu bóng đá của các cổ động viên Việt Nam.

Tài khoản Nat Nattapon viết: "Thật tuyệt vời. Tôi muốn nhìn thấy nhiều khán giả như thế này ở mọi trận đấu. Không cần biết họ cổ vũ cho đội nào nhưng đây đúng là bầu không khí khiến người ta cảm thấy phấn khích. Xin cảm ơn vì sự cổ vũ của cổ động viên Việt Nam".

Trong khi tài khoản Ravi Raman ca ngợi: "Cổ động viên Việt Nam chính là những fan bóng đá chân chính. Dù tuyển Việt Nam không thi đấu nhưng sân vận động vẫn đầy ắp khán giả", tài khoản mang tên Alex PM lại ca ngợi "Việt Nam là nước chủ nhà tốt nhất" của các kỳ SEA Games.

VỮ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU tới các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, phổ biến, hướng dẫn tiêu chí lựa chọn, quy trình thẩm định, công nhận và khen thưởng các chi bộ đạt chi bộ kiểu mẫu để cán bộ, đảng viên nắm vững. Huyện yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu trước ngày 25/5/2022.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cấp ủy trong công tác xây dựng chi bộ kiểu mẫu, tạo bước đột phá, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị huyện ngày càng vững mạnh.

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Để đạt mục tiêu đó, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương xác định ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng song song với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung cập nhật, tiếp nhận, xử lý, giải quyết các công việc, nhiệm vụ được giao; phát hành các văn bản, tài liệu của cơ quan, đơn vị toàn bộ trên hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông. Rà soát, kiểm tra tài khoản sử dụng trên hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông thuộc đơn vị; rà soát hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, máy móc, hạ tầng mạng internet tại cơ quan, đơn vị bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện tham mưu ký số điện tử. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác giải quyết thủ tục hành chính, chú trọng giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

CHƯƠNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thanh niên Việt Nam, Học viện Thông tin hàng không quốc tế Skylead tổ chức chương trình "Hướng nghiệp Gen Z năm 2022".

Với chủ đề "Hướng nghiệp tận tâm - Gen Z chọn đúng", các em học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh được các diễn giả, chuyên gia trao đổi, tư vấn một số nội dung về quy trình hướng nghiệp, các hướng phát triển sự nghiệp gắn với các ngành kinh tế trọng điểm của địa phương cùng một số kiến thức về các ngành nghề.

Thông qua chương trình nhằm trang bị cho các em học sinh những kỹ năng tiếp cận, phát hiện, khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp phù hợp với sở thích, sở trường, năng lực, thể chất, điều kiện kinh tế gia đình...

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.

Hơn 32.000 người cao tuổi sẽ được khám sàng lọc và điều trị các bệnh về mắt

Sáng ngày 9/5, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Nội - Thái Bình (thành phố Thái Bình) tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình "Mắt sáng cho NCT" năm 2022.

Tại hội nghị, 54 đại biểu là cán bộ hội NCT các xã, thị trấn trên địa bàn 2 huyện Tiên Hải và Hưng Hà đã được lãnh đạo Ban đại diện Hội NCT tỉnh triển khai những nhiệm vụ hội NCT cơ sở cần làm trong thời gian tới để thực hiện chương trình "Mắt sáng cho NCT" năm 2022. Theo đó, từ tháng 5/2022 đến hết tháng 8/2022, hội NCT các cơ sở sẽ phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Nội - Thái Bình tổ chức 108 buổi khám sàng lọc, tư vấn và điều trị các bệnh về mắt cho hơn 32.000 cán bộ, hội viên NCT trên địa bàn 2 huyện.

Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình "Mắt sáng cho NCT" nhằm giúp cán bộ, hội viên NCT nâng cao hiểu biết, kỹ năng chăm sóc sức khỏe về mắt cho bản thân, góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT trên địa bàn tỉnh.

HỒNG QUÂN



Người cao tuổi xã Thái Phúc (Thái Thụy) được khám chữa bệnh miễn phí.

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM

Từ ngày 6/5/2022, Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Ngân chuyển trụ sở đến số 20 dãy liên kế 05 khu dân cư đô thị phía Tây quốc lộ 10, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Theo giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng số 13/TP-DKHĐ-CC ngày 6/5/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.

THÁI BÌNH Tăng cường quản lý chất lượng nước sạch sinh hoạt nông thôn

Là tỉnh đầu tiên trong cả nước khép kín hệ thống cung cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn, Thái Bình trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, quá trình vận hành còn bộc lộ một số tồn tại cần được khắc phục kịp thời để bảo đảm nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đời sống ngày càng cao của nhân dân. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí và kiến nghị của nhân dân một số địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, có biện pháp tháo gỡ kịp thời, bước đầu đã có những động thái tích cực.



Ông Đỗ Đức Uyển, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đồ Gia Bảo trình bày quy trình vận hành xử lý và niêm yết công khai kết quả kiểm định chất lượng nước sạch tại nhà máy nước Đồng Nham.

tư nâng cấp kịp thời. Chính vì thế, dẫn đến tình trạng chất lượng nước không bảo đảm, đây sinh thiếu nước cục bộ trên địa bàn. Đặc biệt các thời điểm lễ, tết, mùa hè... Để nhanh chóng khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì cùng các ban, ngành chức năng, UBND các huyện kiểm tra đánh giá thực chất và hiệu quả đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống 19 công trình cấp nước của Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long và 7 công trình cấp nước sạch do

cấp xã quản lý. Trên cơ sở kết quả kiểm tra của liên ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh tham mưu, đề xuất để UBND tỉnh sớm có quyết sách điều chỉnh phạm vi cấp nước đối với những khu vực mà Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long và chính quyền xã không khắc phục triệt để. Sau ngày 30/6/2022, UBND tỉnh kiên quyết thực hiện lộ trình kêu gọi các doanh nghiệp có các công trình cấp nước liên kết các đơn

đơn công suất tiếp nhận địa bàn, đầu tư nâng cấp, bảo đảm cung cấp đầy đủ nguồn nước sạch sinh hoạt cho nhân dân. Đó là quyết định đúng đắn, tháo gỡ kịp thời, được dư luận xã hội đồng tình hoan nghênh và cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng.

Song hành với việc chấn chỉnh, nâng cao năng lực, trách nhiệm của các nhà đầu tư trên địa bàn được phân công, UBND tỉnh Thái Bình giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông

THÔNG BÁO

Về việc phân cấp đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Thái Bình

b) Công an các huyện: + Tổ chức đăng ký, cấp biển số các loại xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc; sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình.

+ Tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn thành phố Thái Bình.

d) Công an xã, thị trấn (đối với các xã đã điều kiện phân cấp theo quy định của Bộ Công an) tổ chức đăng ký, cấp biển

so số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Qua khảo sát, có 49 Công an cấp xã đủ điều kiện phân cấp, cụ thể như sau: - Huyện Vũ Thư 12 xã, gồm: Bách Thuận, Duy Nhất, Minh Khai, Minh Lăng, Tân Hòa, Tân Lập, Tân Phong, Việt Hùng, Việt Thuận, Vũ Hội, Vũ Tiến, Xuân Hòa.

- Huyện Hưng Hà 11 xã gồm: Diệp Nông, Đông Đô, Duyên Hải, Hòa Tiến, Hồng An, Hồng Minh, thị trấn Hưng Nhân, Kim Trung, Tân Lễ, Thái Phương, Thống Nhất.

- Huyện Quỳnh Phụ 10 xã, gồm: An Khê, An Mỹ, An Vinh, Châu Sơn, Đông Hải, Đông Tiến, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Hội, Quỳnh Hồng, Quỳnh Ngọc.

- Huyện Thái Thụy 05 xã, gồm: Thụy Trường, Thụy Liên, Hồng Dũng, Đông Hồng Thủy, Sơn Hà.

- Huyện Đông Hưng 04 xã, gồm: Đông La, Đông Sơn, Đông Phương, Đông Quan.

- Huyện Tiên Hải 04 xã, gồm: Đông Minh, Nam Hải, Nam Hồng, Nam Trung.

- Huyện Kiến Xương 03 xã, gồm: Minh Quang, Quang Bình, Tây Sơn.

Công an tỉnh Thái Bình trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và liên hệ.

Thực hiện Điều 3, Thông tư số 15/2022/TT-BCA, ngày 6/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA, ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Công an tỉnh Thái Bình trân trọng thông báo:

Từ ngày 21/5/2022, Công an tỉnh thực hiện việc phân cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) như sau:

a) Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với các xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc; sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại thành phố Thái Bình.

• Tổng biên tập: HOÀNG MINH SƠN

• Phó Tổng biên tập: HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA

• Thư ký tòa soạn: VŨ NGUYỄN BÌNH

• Chế bản tại Báo Thái Bình

• In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

• GIÁ 1.200 ĐỒNG